


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจำปี 2566    

วันที ่ 1  มิถุนายน  2566  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริการตำบลบ้านม่วง 

.......................................... 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภา ได้เชิญประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ   วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  ได้ตรวจนับ

จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลา
และที่นั่ง อยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงอันทรงเกียรติ
แห่งนี้ จำนวน  7  คน  ครบองค์ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 

หากสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือคำผิดขอเรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขข้อความ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีการแก้ไขข้อความ ขอให้ท่านสมาชิกได้ลงมติ เพ่ือให้การรับรองครับ 
มติที่ประชุม ให้การรับรอง  7  เสียง เป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ วันนี้ขอเป็นกระทู้สดครับ สมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยสอบถาม เชิญครับ 
นายพิชิต  สีหะราช เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายพิชิต  สีหะราช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6   

ขอเรียนถาม นายก อบต. ดังนี้ 
1. ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566   
 โครงสร้างพื้นฐานดำเนินการไปกี่โครงการและโครงการไหนที่ยังไม่ดำเนินการ 

ขอให้ขี้แจงด้วยครับ  
ประธานสภาฯ เชิญท่าน นายก อบต. ชี้แจงครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและผู้เข้าร่วม 
 ประชุมทุกท่านกระผมนายอนุวรรัตน์ ชานัย นายก อบต.บ้านม่วง ขอชี้แจง ดังนี้ 

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดำเนินการไปแล้ว  3  โครงการ 
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1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้าน ตาดเสริม หมู่ที่ 1   
งบประมาณ  122,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาหว้า บ้านม่วง หมู่ 2   
งบประมาณ  303,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สู่ พ้ืนที่การเกษตร สายนาเทิง บ้านวังมน หมู่ 5   
งบประมาณ  303,000 บาท 

และกำลังจะเข้าไปดำเนินการโครงการบ้านโนนสว่าง ขณะนี้ยังติดทางผู้รับจ้าง 
เพราะผู้รับจ้างส่วนมากรับงานทุก อบต.ในเขตอำเภอสังคม ก็เลยทำให้ล่าช้า 
และคาดว่า เดือนกรกฎาคม ทางผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
นายคาเชน  เหลืองาม เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
รองประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายคาเชน  เหลืองาม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3    

ขอเรียนถาม นายก อบต.งบประมาณเงินอุดหนุนที่เข้ามามีประมาณเท่าไหร่ 
พอที่จะเอาไปพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านได้ไหมครับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่าน นายก อบต. ชี้แจง ครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและผู้เข้าร่วม 
 ประชุมทุกท่าน ช่วงนี ้เข้าสู ่ไตรมาสที ่ 3 งบประมาณเข้ามาแล้วส่วนหนึ่ง           

ส่วนยอดเท่าไหร่ไม่แน่ใจ เพราะผู้อำนวยการกองคลังลา และกองช่างได้มา
ปรึกษาว่างบประมาณเข้ามาหนึ่งล้านกว่าบาทและจะเข้าดำเนินการ 3 โครงการ   

 1. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้าน หนอง หมู่ 3  
 2. โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำใสพร้อมปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยค้อ หมู่ 4 
 3. โครงการปรับปรุงซ่อม ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตาดเสริม หมู่ที่ 1 
ประธานสภาฯ มีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะเข้าระเบียบวาระที่ 4 ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่สู่ที่ประชุมพิจารณา  

5.1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง  เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)  

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทุกท่าน 
หัวหน้าสำนักปลัด ผมจ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล  หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด  
 สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไข

ปัญหาการบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และให้
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและกำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร้านอาหาร ตลาด และโรงเรียน  
แนวทางการดำเนินการระยะแรก ระยะเวลา 180วัน ตั้งแต่ 1 ม.ค.–30 มิ.ย.66 
ก็เลยเป็นที่มาของการประชุมวันนี้ครับ ซึ่งผู้บริหารก็ได้เสนอเรื่องให้สภาพิจารณา 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 ขอนำเรียนท่าน
สมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งข้อบัญญัตินี ้เป็นการกำหนดรูปแบบในแบบ
ก่อสร้างของสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ กรณีท่ีมีประชาชนหรือผู้ประกอบการมายื่นแบบ
ก่อสร้างอาคาร ในแบบแปลนก็จะมีการการติดตั ้งบ่อดักไขมันด้วย  ซึ ่งเป็น
ข้อบัญญัติที่ต้องทำ และส่วนกลางก็บังคับมาด้วย อปท.ทุกแห่งต้องดำเนินการ 
การกำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่
และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น  
โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำ
ภายในตำบลบ้านม่วง  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ อัตราค่าชำระ
ไม่มี มีแต่กำหนดรูปแบบว่ามีพ้ืนที่เท่าไหร่ รายละเอียด ดังนี้ 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง 

เร่ือง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
พ.ศ. 2566 

---------------------------------------------- 
 

หลักการ 
 

 กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน  เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มี
อยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น  โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลง
ไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบลบ้านม่วง  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ 
 
 

เหตุผล 
 

 ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  มาตรา 18 มาตรา 20 (3)  และมาตรา 44                         
ได้กำหนดให้ท้องถิ ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย           
ในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัต ิสภาตำบลและองค์การบร ิหารส่วนตำบล                 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗                           
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ 
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ร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง 

เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖6 
…………………………………………………………….. 

 
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน

บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒0 (๓) แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านม่วงและนายอำเภอสังคม จงึออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖6 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบและคำสั่งอื่นใดของ

องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่ างอ่ืน     

ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้ 
"บ่อดักไขมัน" หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว 
“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอ่ืน

ใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ 
“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล 

และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่
แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้ 

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง 
ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำและยัง      

ไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเก่ียวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น 
ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นประกาศกำหนด 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคาร

นั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่ข้อบัญญัตินี้     
มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน 

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน           
ไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ 

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
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การกำหนดมาตรฐานปริมาณความจุของบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2566 
 

ขนาดพื้นที่และประเภทอาคาร 
(ตารางเมตร) 

ความจุไม่น้อยกว่า 
(ลิตร) 

ปริมาตรไม่น้อยกว่า 
(ลบ.ม.) 

1) อาคารอยู่อาศัย 
พ้ืนที่อาคารไม่น้อยกว่า  50 ตร.ม. 
51 – 100 ตร.ม. 
101 – 200 ตร.ม. 
201 – 500 ตร.ม. 
501 – 1,000 ตร.ม. 
1,000 ตร.ม. ขึ้นไป 

 
50 

100 
250 
500 
750 

1,000 

 
0.05 
0.10 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 

 
2) ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าใช้เพื่อการ
พาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่อาคารทุกขั้น
รวมกันแต่ละคูหาไม่เกิน 200 ตร.ม. 
 
ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อการ
พาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่อาคารทุกชั้น
รวมกันแต่ละคูหา ตั้งแต่ 201 ตร.ม.  
แต่ไม่เกิน 600 ตร.ม.  
 
ห้องแถวหรือตีแถว ไม่ว่าใช้เพ่ือการพาณิชย์
หรือพักอาศัยแต่ละคูหาที่สูงเกิน 3 ชั้น 
 

800 
 
 
 

1,400 
 
 
 
 

1,500 

0.80 
 
 
 

1.40 
 
 
 
 

1.50 

3) อาคารสาธารณะ / อาคารอาศัยรวมพ้ืนที่
อาคารไม่เกิน 200 ตร.ม. 

201 – 500 ตร.ม. 
501 – 1,000 ตร.ม. 
1,001 – 3,000 ตร.ม. 
3,000 ตร.ม. ขึ้นไป 
 

 
1,000 
1,200 
1,500 
2,000 
2,500 

 
1.00 
1.20 
1.50 
2.00 
2.50 
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ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน 
 

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น 
๑. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ 
๒. กับบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ 
๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป 
การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และ 

สภาพของพ้ืนที่จะทำการก่อสร้าง 
 
วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน 

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีชั้นตอนดังนี้ 
๑.๑  วสัดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์ 
๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด 
๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด  ๙ มม. 
๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)  

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.๘๐ ม. สูง 0.๓๐-๐.๔๐ ม. 
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 1.0๐ ม. สูง 0.๓๕-๐.๔๐ ม. 
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.๘๐ ม. สูง 0.๔๐-๐.๔๕ ม. 

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด  ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า 
ท่อน้ำออก ขนาด ๑0๐ ม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 
๑๗-๒๕๓๕) 

๑.๒ วธิีการก่อสร้าง 
๑.๒.๑  ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน 

(ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบ 
ซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕0 ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมือ่ขุดได้ระดับแล้วให้ดู 
ว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วให้ 
ดำเนินการดังนี้ 
๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบ 

ก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย 
2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด 
 ๔-๘ นิ้ว ยาว ๓.0 - ๖.๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพ้ืนอัดแน่นความหนา ๑0 ซม. 
ให้เสาเข็มพ้นทรายรองพ้ืนขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม. 

๑.๒.๒  ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด  ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒0 x ๒๐ ซม. 
 (ตามรูปแบบ) 

๑.๒.๓  เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑0 ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็ม 
  ประมาณ ๒ - ๓ ซม. 
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๑.๒.๔  นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ 
เป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยา
แนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์ เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วาง
ซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสม 
ปูนทราย ยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะ ต่อท่อระบายน้ำตาม
รูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูน 

๑.๒.๕  การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจาก จุดปรุง
อาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ 
ขนาดขึ ้นอยู ่กับรูปแบบหรือความเหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิม           
ที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า          
โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง     
ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อ
ดักไขมันได้ด ี

 
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
๒.๑.๑  ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์ 
๒.๑.๒  ทรายหยาบ 
๒.๑.๓  เหล็กเส้นกลม RB ขนาด  ๙ มม. 
๒.๑.๔  ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อขนาด ขนาด  ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า  

ท่อน้ำออก ขนาด ๑00 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า 
(ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒) 

๒.๒ วธิีการก่อสร้าง 
๒.๒.๑  ขุดลึกลงไป  โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน 

(ตามรูปแบบ)  โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของท่อ คสล. 
ประมาณ ๑.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ เมื่อขุดได้ระดับ
แล้ว ดูว่าดินกน้หลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไข่มัน คสล. ได้หรือไม่       
เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ  ดังนี้ 
๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุม

บดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย 
๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็ม    

ให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพ้ืนที่อัดแน่น ความหนา 
๑0 ซม. ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพ้ืนขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม. 

๒.๒.๒  ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด  ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน  
(ตามรูปแบบ) 

2.2.๓  เทคอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4 ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัว
เสาเข็มประมาณ 6 - ๓ ซม. 
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๒.๒.๔  ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยืดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการ
ไม่ให้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำ
การเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีต
ไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้ 

๒.๒.๕  การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ – ๕ วัน        
แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที 

๒.๒.๖  การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งท่ีออกจาก              
จุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอ่ืนๆ แต่ต้องไม่ขนาดเล็กกว่าของเดิม          
ที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้ำ
สาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพ้ืนที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ           
เพ่ือให้มีการระบายน้ำทิ้งท่ีออกจากบ่อดักไขมันได้ดี 

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
๓.๒ วธิีการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

 
รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย 

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนกับน้ำทิ้งและช่วยตักเศษอาหารด้วยในตัว             
โดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกันในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหารตะแกรงนี้
สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้กรองเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกั้น
เข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอย
ขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหล
ออกทางช่องระบายน้ำต่อไป 

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๓ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้ 
๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและ 

สถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบชีมนต์สำเร็จรูป 
มาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ซม. 

2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ 
เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ 
และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ซม. 

๓. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งใช้งานได้ทุกประเภทอาคาร 
 

ค่าใช่จ่ายบ่อดักไขมัน 
1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์  ราคาประมาณ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท 
2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่   ราคาตามขนาดของบ่อ  
3. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป   ราคาตามขนาดของบ่อ (ราคาตามท้องตลาด) 
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การใช้งานและการดูแลรักษา 
1. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน 
2. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน 
3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร 
4. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ตักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ 
5. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำชัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน 
6. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด 

และรวมไปกับขยะมูลฝอย เพ่ือให้รถขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงนำไปกำจัดต่อไป 
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตาม 

ข้อ ๖ ถี่ข้ึนมากกว่าเดิม 
 

แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างใหม่ 
 

๑) เมื่อข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัตินี้ มีผลบังคับใช้ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง  
    การปฏิบัติตามข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัติท้องถิ่น  
2) พิจารณาออกประกาศกำหนดคุณลักษณะบ่อดักไขมันเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ 

ตำบลและข้อบัญญัติฉบับนี้  
๓) จัดหาแบบดักไขมันตามคุณลักษณะที่กำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันไว้บริการประชาชน  

หรือพิจารณาจากแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน (เอกสารแนบ) 
๔) กำหนดให้ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จะต้องมีรายการบ่อดักไขมันในแบบแปลน 

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
๕) กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อดักไขมันรวมถึง 

การดูแลรักษา เก็บของน้ำมันและไขมันออกจากบ่อไปกำจัด ตลอดจนเปลี่ยนบ่อดักไขมันใหม่           
ในกรณีท่ีบ่อดักไขมันเดิมไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

๖) ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบอาคารเพ่ือสั่งการให้เจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัตินี้ 

๗) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีเหตุจำเป็นอันสมควรที่ไม่สมควรติดตั้งบ่อดักไขมันให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือในการติดตั้งบ่อดักไขมันจนสำเร็จ 

๘) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัตินี้  เช่น  อาคาร 
บางหลัง ที่ปลูกสร้างบนพ้ืนที่ภูเขาหรือในพ้ืนที่ชนบทหรือในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นตัน 

 
จึงขอนำเรียนสภาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบอนุมัติและนำเสนอต่อนายอำเภอสังคม
และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไปครับ  ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ  
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ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          

พ.ศ. 2547 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 38  ญัตติที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่งด้วยได้มีการเสนอร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงเป็น    
ผู้เสนอญัตตินี้มา จึงไม่ต้องมีผู้รับรอง ซึ่งผมได้บรรจุเข้าระเบียบว่าระการประชุม
สภาฯ ได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติให้ สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาตามระยะเวลาที่
กำหนดเพ่ือให้ทุกท่านได้ศึกษาแล้วนั้น ซึ่งตามข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
ท้องถิ่นต้องการพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะพิจารณาเป็น
สามวาระรวดเดียวก็ได้ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่มีอยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง
นั ้นที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธาน              
ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งพิจารณามีทั้งหมดสามวาระ 
ได้แก่ วาระที่หนึ่ง วาระรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ วาระที่สองวาระการ
แปรญัตติ วาระที่สามวาระลงมติ  ดังนี้ที่ประชุมจะต้องพิจารณาร่วมกันว่าจะ
พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เป็นกี่วาระ สมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากมีขอเชิญเสนอได้ครับ  

ที่ประชุมสภา  เสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง 
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566เป็นสามวาระรวดเดียว 
เนื่องจากข้อบัญญัติดังกล่าวไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ  

ประธานสภาฯ ตามที่ประชุมสภาได้เสนอว่าควรจะมีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ท่านใด     
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่
ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านม่วง  เรื ่อง การติดตั ้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566        
เป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ ทุกท่านต้องใช้ดุลพินิจของแต่ละท่านเองในการ
ตัดสินใจลงมติ การใช้สิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์ เฉพาะท่านสมาชิกฯ ขอให้ใช้สิทธิ์ของ
ท่านด้วยการยกมือขึ้น หากไม่เห็นชอบ ไม่ต้องยกมือครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การ
ติดตั ้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 สามวาระรวดเดียว       
ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์  

ประธานสภาฯ ตามมติที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านม่วง  เรื ่อง การติดตั ้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566            
สามวาระรวดเดียวนั้น ลำดับต่อไปผมจะเริ่มพิจารณาในวาระที่หนึ่ง วาระรับ
หลักการ  ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 และ       
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3)  พ.ศ.2565  ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติ 
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ร่างข้อบัญญัติวาระที ่หนึ ่งให้ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นปรึกษาในหลักการแห่ง       
ร่างข้อบัญญัติและลงมติว ่าจะรับ หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั ้นหรือไม่             
หากสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ ่นได้อภิปรายเรื ่องนั ้นพอสมควรแล้ว เพื ่อประโยชน์แก่การพิจารณา           
ร่างญัตติวาระที่หนึ่งสภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อน
รับหลักการก็ได้ซึ่งตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงได้ เสนอญัตติ
ไปแล้วนั้น ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากมีขอเชิญ
อภิปรายได้ครับ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง  เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ทุกท่านต้องใช้ดุลพินิจของแต่ละทา่น
เองในการตัดสินใจลงมติ การใช้สิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะท่านสมาชิกฯ ขอให้         
ใช้สิทธิ์ของท่านด้วยการยกมือขึ้น หากไม่เห็นชอบไม่ต้องยกมือครับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง มีมติเห็นชอบให้รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง  เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ในวาระที่หนึ่ง วาระรับหลักการ      
ด้วยคะแนนเสียงท่ีเป็นเอกฉันท์  

ประธานสภาฯ ในลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สอง วาระการแปรญัตติ ตามระเบียบ  
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2565 ข้อ 45  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ     
รวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที ่สองนั ้น ให้ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติเต ็มสภาโดยให้ประธานที ่ประชุมเป ็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัตินั้น ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะขอเสนอ
แปรญัตติหรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอได้ครับ  

ประธานสภาฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงพิจารณาเสนอ 
คำขอแปรญัตติเป็นเวลา 30 นาท ี 

มติที่ประชุม  ไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ ในวาระท่ีสอง วาระการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ ลำดับต่อไป  จะให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาในวาระที่สามวาระการลงมติ          

ให้ความเห็นชอบว่าจะให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง  เรื่อง 
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ทุกท่านต้องใช้ดุลพินิจของแต่ละท่านเองในการตัดสินใจลงมติ การใช้สิทธิ์เป็น
เอกสิทธิ์ เฉพาะท่านสมาชิกฯ ขอให้ใช้สิทธิ์ของท่านด้วยการยกมือขึ้น หากไม่
เห็นชอบไม่ ต้องยกมือครับ  

มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
เรื ่อง การติดตั ้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  เป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ในวาระที่สาม วาระการลงมติ ด้วย
คะแนนเสียงท่ีเป็นเอกฉันท์ 
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            5.2  การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

การตั้งจ่ายรายการใหม่  
1. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง  ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1  เครื่อง  

งบประมาณ  24,900  บาท 
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้ 
 สืบเนื่องจาก อบต.บ้านม่วงได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ห้องทำงานนายกไม่มี

เครื ่องปรับอากาศ และได้ย้ายเครื ่องปรับอากาศจากอาคารเก่ามาใช้ และ
เครื่องปรับอากาศตัวที่ได้ย้ายมามีอายุการใช้งานมานานแล้วทำให้ไม่ใช้งานได้ 
และได้ย้ายเครื่องปรับอากาศจากห้องประชุมสภามาใช้ก็ใช้งานไม่ได้ ประกอบ
กับมีหน่วยงานต่างๆ มาติดต่อประสานงานกับท่านนายกเป็นจำนวนมาก          
จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่มาใช้งาน แต่เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงจะโอนงบประมาณเพ่ือการตั้งจ่ายรายการใหม่  
 1. เครื่องปรับอากาศ   จำนวน  24,900  บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื ่องปรับอากาศ ตั ้งไว้ 24,900 บาท เพื ่อจ่ายเป็น       
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบติดผนัง  ขนาด 24,000 บีทียู  
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือน ธันวาคม  2565)  จำนวน         
1  เครื่อง  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  24,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื ่องปรับอากาศที ่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 

40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน 

5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ

พิจารณาด้านราคาแล้ว  เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป

กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
โดยโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  จำนวน  24,900  บาท 
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ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอะไรไหม ถ้าไม่มีก็จะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  จำนวน   7  เสียง   มติเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ เห็นว่าได้ประชุมกันมาเป็นเวลาพอสมควร ขอพักประชุมไว้ก่อนเพ่ือให้ผู้มา 
 ประชุมรับประทานอาหารเที่ยง เป็นเวลา  1  ชั่วโมง  
  

 เมื่อได้เวลา ๑๓.๐๐ น. เลขานุการสภาฯชั่วคราว ได้เชิญสมาชิกและผู้ร่วมประชุมเข้าห้องประชุม เมื่อที่
ประชุมพร้อม ประธานสภาดำเนินการตามวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อเสนอ สอบถาม อะไร เชิญครับ 
นายคาเชน  เหลืองาม เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
รองประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายคาเชน  เหลืองาม  รองประธานสภาฯ     

ขณะนี้บ้านโนนสว่าง หมู ่ 6  ประสบปัญหาน้ำประปาไม่พอใช้ จะต้องเอา
น้ำประปาบ้านหนองดันขึ้นไปช่วย ท่านนายกจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร่ครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปัญหาประปาบ้านโนนสว่างและบ้านหนองนั้น ตอนนี้

สาเหตุมาจาก การใช้น้ำประปาไปรดน้ำสวนเงาะ สวนทุเรียนเยอะมากขึ้น              
ซึ่งคณะผู้บริหารกำลังหาวิธีแก้ไขอยู่ครับ และในส่วนของโรงเรียนบ้านหนอง 
อยากให้ทางโรงเรียนทำหนังสือเข้ามา อบต. หรือโรงเรียนจะซื้อเครื่องสูบน้ำเอง
เพื่อมาดึงน้ำให้ขึ้นสู่ที่สูงก็ได้ ทาง อบต.จะได้เข้ามาดำเนินการต่อให้ครับ และ
อีกอย่างติดที่ประปาไม่เท่ากัน เพราะท่อประปาหมู่บ้านเป็นท่อใหญ่  แต่ท่อ
ประปาน้ำบาดาลเป็นท่อเล็กแรงดันน้ำไปไม่ถึง ซึ่งเราก็จะแก้ไขปัญหาต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ ท่านต่อไปครับ 
นายพิชิต สีหะราช เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเรียนปรึกษาท่านนายก ขณะนี้เข้าหน้าฝนแล้ว

ถนนสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยไร่ ท่อที่วางอยู่ล่วงลงไปตรงกลาง ขอฝากท่าน
นายกเข้าไปดำเนินการแก้ไขด้วยครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปัญหาของบ้านโนนสว่างตรงจุดนี้ ทางผู้ใหญ่บ้านได้ทำ

หนังสือแจ้งเข้ามาท่ี อบต.แล้ว และกองช่างก็ไปดูแล้ว กำลังประมาณการเสนอ
นายกเพ่ือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีครับ  

ประธานสภาฯ ท่านพิชิต มีอะไรเสนออีกหรือไม่ครับ 
นายพิชิต สีหะราช ขอเสนอเพ่ิมเติมครับ พ้ืนที่ตรงจุดนี้เป็น สปก. มีถนน คสล.อยู่ ด้านบนตรงเนิน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ห้วยไร ่ถ้าเราจะทำท่อลอดเหลี่ยมก็ต้องพังและรื้อออกหมด หรือจะปิดและให้

น้ำไหลผ่านไปเลยก็ได้ครับ 
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ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ ท่านต่อไปครับ 
นายคาเชน  เหลืองาม เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการและ 
รองประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่อง  น้ำประปาบาดาลดื่มได้ บ้านโนนสว่าง หมู่ 6   
 ท่านนายกจะดำเนินการอย่างไรครับ  
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องน้ำประปาดื่มได้ ของบ้านโนนสว่างนั้น ตอนแรก

คิดว่าจะเอาน้ำประปามาบรรจุขวดขายให้กับชาวบ้าน ก็เกรงว่าชาวบ้านจะไม่
พอใจ เพราะน้ำใช้ยังไม่เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านเลย ถ้าเรา
ทำแบบนั้นยิ่งจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ให้ชะลอไปก่อน  

นายคาเชน  เหลืองาม เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
รองประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน น้ำประปาบาดาลดื่มได้ กับน้ำใช้ บ้านโนนสว่าง      

คนละบ่อกัน ถ้าเราจะกรอกขวดก็ทำได้ และได้ตรวจสอบการใช้น้ำแต่ละวัน 
1,000 กว่าลิตร บางคนมาเอาไปตามเป็นรถๆละ 20 ถัง ค่าไฟฟ้าแพงมาก  
จึงอยากให้ท่านนายกพิจารณาด้วยครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในประเด็นตรงนี้ขึ้นอยู่กับทางสภาว่าจะให้ดำเนินการ

อย่างไร ทางฝ่ายบริหารก็จะดำเนินการครับ  
ประธานสภาฯ ถ้าเราจะทำน้ำขวดขาย ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าด้วย ค่าไฟฟ้าและค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที ่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะดำเนินการด้วย 
จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเสนอแนวทางครับ ในกรณีแบบนี้ต้องมีมาตรการ 

ในการจัดการ ซึ่งขณะนี้ดูเหมือนว่าจะปล่อยฟรี เราจะออกข้อบังคับไหม จะให้
คนละก่ีขวดต่อวัน หรือ เปิด-ปิดเป็นเวลา หรือจะเป็นลิตรๆ ละ ก่ีบาท และต้อง
ทำประชาคมชาวบ้านก่อน คณะผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญญัติต่อสภา แล้วทำ
เป็นข้อบัญญัติใช้ แต่เบื้องต้น เราน่าจะมีมาตรการบังคับใช้ไปก่อน เพราะบาง
คนก็มาเอาเยอะเกินไปครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในประเด็นตรงนี้จะให้ทางเจ้าหน้าที่ทำป้ายประกาศ

เกี่ยวกับการใช้น้ำก่อนครับ   
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ ท่านต่อไปครับ 
นายสุตเขต  สรรพกรรัมย์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุดเขต สรรพกรรัมย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 ผมขอ

สอบถามเรื่องถนนทางเข้าหมู่บ้านบ้านวังมน ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านนายกท่ีให้
ผู้รับจ้างเข้าไปซ่อมแซม แต่จริงๆ การชำรุดของถนนมันยาวกว่าที่ดำเนินการ
ประมาณ 10 เมตร ถ้าปล่อยไว้น้ำมาอีกเกรงว่าอาจเกิดปัญหาอีก ท่านนายกจะ
แก้ไขปัญหาอย่างไรครับ 
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นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านบ้านวังมน 

คณะผู้บริหารและกองช่างจะลงไปดูอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งผมได้เข้าไปดูแล้วช่วงแรก  
ผมคิดว่าถ้าทำแบบนี้น้ำมาเร็วเหมือนปีที่แล้วก็เกรงว่าจะเอาไม่อยู่เพราะดินใต้
ถนนคอนกรีตทรุดตัวลง แล้วทาง อบต. อยากทำตรงที่น้ำทะลักมาเลยก็ติดตรง
เจ้าของพ้ืนที่ไม่ให้ทำ ก็เลยทำไม่ได้ และในส่วนของเขื่อนป้องกันตลิ่งทีเ่ข้าบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาปี 2567 ผมเข้าประชุมอำเภอเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม2566 
ก็ได้เรียนกับท่านนายอำเภอไว้แล้วครับท่านก็ติดตามให้อยู่ครับและท่านก็ขอ
สำเนาจาก อบต. ผมก็จะทำให้ทางเจ้าหน้าที่รีบจัดการส่งให้ท่านด่วนครับ  

 ในส่วนของผู้รับจ้างที่เข้าไปทำอยู่ขณะนี้ ปริมาณงาน 40 เมตร ขาดเหลืออย่างไร
ทางกองช่างจะลงไปดูอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ครับท่านสุดเขตมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีก็เชิญท่านต่อไปครับ 
นายก อบต. ผมขอเสริมอีกนิดหนึ่งครับ ตรงทางแยกท่ีติดกับหม้อแปลงผมคุยกับผู้รับจ้างแล้ว

ว่าจะทำเสร็จวันนี้ไหมช่วงบ่ายจะเข้าไปดูอีกรอบ จะให้เทปูนถึงรางระบายน้ำ
น่าจะใช้ปูนอีกประมาณ 2 คิว อยากฝากท่าน ส.อบต. ลงมาดูกับ ผู้รับจ้างด้วย
ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนิภาพร  พุทธชัย ครับ 
นางนิภาพร พุทธชัย เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการและ 
เลขานุการสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางนิภาพร  พุทธชัย ส.อบต.หมู่ที่ 1 ขอปรึกษา

นายก อบต. เรื่อง ไม้ที่ล้มขวางทางน้ำตรงสะพานปากน้ำฮวย  ท่านนายกมแีผน
จะไปตัดหรือเปล่าคะเพราะถ้าน้ำมาเกรงจะตัดไม้ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านในประเด็นนี้อาทิตย์ที่แล้วผมได้ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ทาง อบต. แล้ว
ผมอยากให้ทางฝ่ายปกครองบ้านตาดเสริมพร้อมวันไหนให้ทางคณะแจ้งมาได้เลย
และ ทมี อบต. จะเข้าไปช่วยนะครับ และฝากให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งชาวบ้านที่หาปลา
และใส่ตาข่ายดักปลาบริเวณนั้นให้เอาออกก่อนนะครับขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ท่านนิภาพร มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีก็เชิญท่านทับทิมครับ 
นางสาวทับทิม  กาบแก้ว เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวทับทิม  กาบแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  

ขอเรียนสอบถามท่านนายกโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำใส บ้านห้วยค้อ ทางกอง
ช่างแจ้ง งบประมาณ  500,000 บาท  ทำไม่ได้ติดปัญหาพื้นที่ไม่เพียงพอ         
จึงลดขนาดลงมาเป็น 256,800 บาท  จึงขอทราบรายละเอียดหน่อยค่ะว่า
เป็นอย่างไรบ้างคะ  

ประธานสภาฯ เชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ 
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จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 

โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำใส บ้านห้วยค้อ หมู่ 4 งบประมาณ 500,000 บาท 
กองช่างได้ประมาณราคมก่อสร้าง งบประมาณ 571,300 บาท เกินมา 
71,300 บาท  ปริมาณงาน ถังน้ำใส 100 ลูกบาศก์เมตร ทำไม่ได้ติดปัญหา
พื ้นที ่ไม่เพียงพอ จึงปรับขนาดลงมาเป็น 25 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 
256,800 บาท  ผมได้นำเรียนปรึกษาท่านนายกแล้วว่าถ้าบ้านห้วยค้อทำแบบ
ตามงบประมาณ 256,800 บาท ในส่วนงบประมาณที ่ เหล ือก็จะให ้ทำ
โครงการอื่นมาทดแทนได ้ 

นางสาวทับทิม  กาบแก้ว เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บ่อพักน้ำใสขนาดเล็กลงมา น้ำจะเพียงต่อความ

ต้องการของชาวบ้านหรือไม่ค่ะ เกรงว่าน้ำจะไม่พอใช้ค่ะ และน้ำสามารถเปิดน้ำ
ได้ทั้งวันไหมค่ะ   

จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปกติปริมาณนี้ก็เพียงพอนะครับ แต่ที่เราสร้างเพ่ิม 

เพ่ือเป็นบ่อพักน้ำใส่ให้น้ำใสมากขึ้น มีการใส่คลอรีนให้น้ำสะอาดมากขึ้น ถ้าเรา
สร้างตามแบบขนาดใหญ่เราต้องโอนงบประมาณเพิ่มอีก 71,300 บาท พื้นที่
ตรงนั้นไม่เพียงพอ และต้องปรับประกาศ ใน E-Bidding  เพื่อประมูลราคาหาผู้
รับจ้าง เพราะวงเงินงบเกิน 500,000 บาท ต้องใช้เวลา ซึ่งระยะเวลาอาจจะ
นานเกินไป อาจข้ามปีงบประมาณและอาจถูกตกไปได้ ให้ท่านสมาชิกพิจารณา
ก็เป็นที่มาของการทำบ่อพักน้ำใสขนาดขนาดเล็กลงและยังสามารถเปิดน้ำได้ทั้ง
วันครับ 

นางสาวทับทิม  กาบแก้ว เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ประชุมทุกท่าน แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567 ลำดับที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.สู่พื้นที่การเกษตรจากไร่นายลอย จันแก้ว ถึงไร่นายวิชาญ อาคม  โครงการ
นี้เกรงว่าติดปัญหาของพ้ืนที่ป่าไม้ พอจะทำได้ไหมค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ 
จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถ้าเป็นเขตป่าสงวน ทาง อบต.ก็ไม่สามารถเข้าไป

ดำเนินการได้ ตรงส่วนนี้ขอเช็คอีกทีครับ  
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวฐณิชชา  ทองสะโคม เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ถ้าโครงการลำดับที่ 1 ทำไม่ได้ก็ต้องเอาโครงการที่ 2  
 ขึ้นมา หรือถ้าโครงการที่ 2 ไม่ได้ ก็ขยับโครงการที่ 3,4,5 ขึ้นมาค่ะ 
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นางนิภาพร  พุทธชัย เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
เลขานุการสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตเสริม เรื่องก่อสร้างถนนในเขตพื้นที่ป่าไม้ 

เคยปรึกษากับเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำตกธารทิพย์ ทางป่าไม้ให้เข้าไปทำสัญญากับ 
ป่าไม้จังหวัดหนองคาย ชั้น 3 เพื่อขออนุญาตทำถนนในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ค่ะ
แล้วจะสามารถทำได้เพราะเป็นทางเก่าท่ีชาวบ้านใช้อยู่แล้วไม่ได้บุกรุกใหม่ค่ะ  

ประธานสภาฯ ฟังเสียงท่านนายกครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านโครงการที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าก็อยากให้คงไว้ก่อนครับเพราะผมได้
เรียนปรึกษากับท่านนายก อบต.สังคมแล้ว ท่านได้แนะนำให้ทำเรื ่องส่งไป
สำนักงานป่าไมท้ี่ 6 จังหวัดอุดรธานี แล้วทำสัญญา 20 ปี 30 ปี คณะผู้บริหาร
และกองช่างจะเข้าไปดูตัวอย่างก่อนครับ ก็สอดคล้องกับ ส.อบต.หมู่ 1 เสนอไว้
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเสริมเรื่องถนน คสล.สู่พื้นที่การเกษตร ผมได้สอบถามทาง อบต.หาดคำภีร์
เค้าก็บอกว่ามันติดกับป่าไม้นี่แหละครับที่เป็นปัญหาจึงอยากฝากท่านนายก
ติดตามหน่อยนะครับเพราะ อบต. เราจะได้พัฒนามากข้ึนกว่านี้ครับแล้ว        
มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับเชิญ 

นายคาเชน  เหลืองาม เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
รองประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถามท่านนายก อบต. โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. บ้านนางจอมศรี แก้วทำมัง ที่บ้านหนองนั้นท่านมีนโยบายยังไงครับเพราะ
น้ำได้ไหลลงมาสู่บ้านของเค้าครับ มีแนวทางแก้อย่างไรครับ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกครับ 
นายก อบต. ขอเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ในส่วนของบ้านนางจอมศรีนี้นะครับที่ยังไม่ได้ทำก็น่าจะเป็น  
ปีต่อไป เพราะโครงการนี้ไม่ได้เข้าอยู่ในแผน  

 บ้านหนองมีปัญหาอยู่ 2 ที่ คือ บ้านนางจอมศรี และบ้านนางบุญเที่ยง   
 บ้านโนนสว่าง คือ บ้านนางแดง และจะทยอยทำแก้ปัญหาไปครับ 
 ในส่วนของน้ำที่ไหลเข้าบ้านเราจะวางท่อแล้วขุดล่องลงมาเราจะต้องช่วยกัน

ออกไปทำครับขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ เชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ 
จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่เกิดภัยพิบัติเมื่อช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมาทาง

คณะกรรมการได้พิจารณาเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วครับ และทาง อบต.        
จะลงไปมอบเงินช่วยเหลือตามหมู่บ้านผู้ที่ได้ประสบภัยครับ และรอบท่ี 2 วันที่ 
25 พฤษภาคม 2566  ทางสำนักปลัดและกองช่างกำลังรวบรวมและประเมิน
ราคา ประมาณ 6 ราย งบประมาณ 2,000 กว่าบาท  และจะพิจารณาต่อไป 
ขอนำเรียนให้ทราบ ให้ประสานเจ้าบ้านให้รับทราบครับ 

ประธานสภาฯ ครับท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับเชิญ 
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นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
1. แผนการฉีดหมาแมว ในวันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2566   
2. แผนการออกพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบท  

รอบท่ี 1 ในวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2566 
รอบท่ี 2 ในวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566 

อยากนำเรียนท่านสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับและในการล้างท่อราง
ระบายน้ำก็จะเหลือที่บ้านม่วงทำมา 2 วันแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จเพราะบ้านม่วง 
ไม่มีทางระบายน้ำออกครับและชาวบ้านมักจะเอาเศษดินหินขยะลงไปในท่อ  
จึงอยากฝากสมาชิกทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ส่วนถนนคสล.ตรงสิ้นสุดถนน คสล.เป็นพื้นที่ต่างระดับ ท่านกำนันอยาก
ได้หินหนึ่งรถไปใช้ปรับระดับนั้นผมขอดูก่อนว่าหินขนาดไหนจะเหมาะสมก็จะ
ขอเวลาและให้สมาชิกที่แจ้งชาวบ้านด้วย และอีกจุดหนึ่งชาวบ้านแจ้งว่าถนน       
สู่พื้นที่การเกษตรทางลงเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท สายห้วยเหี้ย จากนา   
นายวิร ัตน์ พลผา  ตรงนั ้นเป็นพื ้นที ่ต ่างระดับอาจทำให้เกิดอันตรายได้          
ฝากสมาชิกลงไปดูด้วยครับ จะได้หาทางแก้ไขปัญหาครับขอบคุณครับ  

 ส่วนของบ้านหนอง ยังไม่ได้ล้าง ไม่หนักใจเท่าไหร่เพราะไม่มีเศษดินเยอะ แต ่ 
มีปัญหาอยู่ ดังนี้ 
1. กันทรุดน้ำไม่ไหลลงท่อ  ฝากรองประธานสภาฯ ประสานให้ผู้ใหญ่บ้าน    

ทำหนังสือขึ้นมาครับจะได้ไปแก้ไขได้   
2. ผมรับปากจะให้ปูนห้ากระสอบตรงที่ทางลงบ้านตู้วัส ฝากรองประธานสภา

วันนี้ลงไปเช็คดูว่าใช้กี่กระสอบ แล้วแจ้งนายกเพ่ือที่ได้ดำเนินการแก้ไขครับ 
ซึ่งปัญหาผมก็อยากแก้ไขครับติดด้านงบประมาณและเหตุปัจจัยหลายอย่าง       
ก็ขอให้เข้าใจด้วยครับ 

ประธานสภาฯ มีใครมีข้อสงสัยอีกไหมครับผมก็เห็นใจทางผู้บริหาร เพราะจะเข้าหน้าฝนแล้ว
ปัญหาก็เยอะหน่อยครับอยากฝากสมาชิกทุกหมู่ช่วยกันดูแลครับ 

นายคาเชน  เหลืองาม เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
รองประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขณะนี้บ้านหนองมีปัญหาน้ำท่วมถนน 211 หน้าบ้าน

นายแย็ก ชาวบ้านเอาดินไปถม 2 ข้างทางทำให้น้ำไม่มีที่ลง เราจะแก้ไขปัญหา
อย่างไรครับ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัด 
จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่เคยนำเรียนไปครับการขุดดินถมดินต้องแจ้งทาง

อบต.ทราบเพราะม ีพ.ร.บ.ควบคุมอยู่ครับ เพราะเกิดปัญหาตามมาแบบนี้ 
อยากฝากสมาชิกชี้แจงกับชาวบ้านด้วยครับ  

ประธานสภาฯ ครับเชิญท่านรองนิติธรครับ 
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นายนิติธร  แก้วพวง เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
รองนายก อบต. ผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผมได้เข้าร่วมประชุมกับ 

กกต.ตร. ได้มีการพูดคุยปัญหาของเยาวชน เช่น  
1. การปรับแต่งรถมอเตอร์ไซค์ท่อเสียงดัง ฝากสมาชิกทุกท่านตักเตือน

ลูกหลานชาวบ้านด้วยครับ 
2. ยาเสพติด โดยเฉพาะกัญชาเสรี ถ้าเสพแล้วไม่ทำให้คนอ่ืนเดือดร้อนก็ไม่มี

ความผิดครับ  
3. รถบรรทุกน้ำยางพารา ให้มีถังบรรจุน้ำหรือรินน้ำออกก่อนเพ่ือลดการเกิด

อุบัติเหตุครับอยากฟังสมาชิกทุกท่านช่วยกันตักเตือนดูแลด้วยครับ 
ประธานสภาฯ อยากเสริมเรื่องบ้านหนอง ที่ถมดิน 2 ข้างทาง ที่ตรงนั้นมีท่ออยู่ ไม่รู้ว่าถมท่อ

ด้วยไหม ฝากท่านนายกประสานกรมทางเข้ามาดูด้วยครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านครับ ในประเด็นบ้านหนองนี้ให้ชาวบ้านทำหนังสือขึ้นมาแล้วจะให้ทาง
อบต. ทำหนังสือขึ้นส่งไปกรมทางอีกทีครับ 

นายคาเชน  เหลืองาม เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
รองประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอยากให้ท่านนายกไปประสานแผนผังโยธา เพราะ

ชาวบ้านถมที่ของทางหลวงและท่อน้ำทิ้งเขื่อนป้องกันตลิ่งครับ  
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านครับ ถ้าอย่างนั้นก็ให้ชาวบ้านทำหนังสือมาเข้ามา อบต. เพื่อทาง อบต.
จะได้นำเรื่องไปประสานงานต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ มีข้อสงสัยอีกไหม 
นางสาวทับทิม  กาบแก้ว เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันอยากฝากในการทำงานต่างๆ ให้ทางเจ้าหน้าที่ 

อบต. ท่านที่จะออกไปพบปะชาวบ้านหรือในทางส่วนของ อบต.นั้น ถ้าเกิด     
มีงานหรือกิจกรรมที่ทางสมาชิกเข้าร่วมอยากฝากให้มีการแจ้งล่วงหน้าด้วยค่ะ  

จ่าเอกสมศักดิ์  ศรีกุศล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการทำงานนั้นผมจะขอแจ้งทาง LINE ครับ จะมี

หนังสือตามไปอีกทีผมจะกำชับให้ทางเจ้าหน้าที่เคร่งครัดให้อีกครั้งครับ 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีอะไรอีกไหมครับเชิญครับ 
นายสุตเขต  สรรพกรรัมย์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณนายกในการจัดทำโครงการพัฒนาที่ผ่านมา

พร้อมด้วยขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับและการแก้ใครปัญหาที่ผ่านมาก็
ขอบคุณจริงๆ ครับถึงแม้จะมีเสียงบนด่ามาบ้างก็ตาม ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ มีอะไรอีกไหมครับท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามอีกไหม ปรากฏว่าไม่มี  
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